

# หนังสือพิมพ์น้ำมัน

ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2013

## เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) ทำให้การจัดเตรียมในยุคสุดท้ายสำเร็จ บนพื้นฐานของวิถึญาณจิตกับการแพทย์

**เมืองต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก**

- พฤษภาคม 2004 – กรุงโซล เกาหลีใต้
- พฤษภาคม 2005 – เมืองเซินใน อินเดีย
- มิถุนายน 2006 – เมืองเซบู ฟิลิปปินส์
- กรกฎาคม 2007 – เมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา
- พฤษภาคม 2008 – ทรอนโฮม นอร์เวย์
- ตุลาคม 2009 – กรุงเซี่ยงไฮ้ จีน
- พฤษภาคม 2010 – กรุงโรม อิตาลี
- มิถุนายน 2011 – เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย
- พฤษภาคม 2012 – กรุงโรมา อิตาลี
- มิถุนายน 2013 – เมืองโตลุม่า เม็กซิโก

**WCDN สำนักงานสาขาของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก**



เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) จัดการประชุมทางการแพทย์คริสเตียนขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้หัวข้อ “วิถึญาณจิตกับการแพทย์” และสำนักงานของเครือข่ายนี้ทำพันธกิจของตนอย่างเอาใจใส่อย่างแท้จริง สิ่งนี้ได้ส่งผลให้เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกเชื่อมโยงหมอมืออาชีพทั่วโลกเข้าด้วยกันและมีบทบาทสำคัญในการทำให้การจัดเตรียมในยุคสุดท้ายที่นำผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนไปถึงความรอดสำเร็จเป็นจริง จากชาย คำเทศนามาตามโนวีของดร.แจร์ริก ลีผู้ก่อตั้งเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก การประชุมทางการแพทย์ คริสเตียนนานาชาติครั้งที่ 10 ปี 2013 ที่เมืองโตลุม่า เม็กซิโก การนำเสนอกรณีของผู้อำนวยการ ดร.กิลเบิร์ต แซ การแสดงของทีมการแสดงมันมิน

“พันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกนำ การเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิต ครอบครัว งานรับใช้ และ นิमितของเรา การประชุมนานาชาติของเครือข่ายหมอ คริสเตียนทั่วโลกทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสุข คน เหล่านั้นพูดว่าพันธกิจของคริสตจักรมันมินเช่นที่รัก ก่อให้เกิดพระพรอันยิ่งใหญ่มาสู่เขา ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ ได้รับพระคุณผ่านทางความรักของดร.แจร์ริก ลีที่มีต่อ ดวงวิญญาณและการอัครธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่ทำการในชีวิตของท่านในขณะที่เขาอ่านหนังสือของ ท่าน”

ดร.ดาเนียล ฟูเอ็นเตส อะคอสตา ผู้อำนวยการ WCDN เม็กซิโกทำงานอย่างหนักเพื่อประกาศกับ ผู้คนในแถบลาตินอเมริกา ในขณะที่เดียวกัน ในเดือน สิงหาคม 2013 ท่านได้ส่งคำพยานของผู้คนที่เข้าร่วม ในการประชุมทางการแพทย์ของคริสเตียนนานาชาติ ครั้งที่ 10 การประชุมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่เมือง โตลุม่าของ เม็กซิโกเมื่อวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2013 โดยมีผู้คน เข้าร่วมมากกว่า 350 คนจาก 24 ประเทศ

เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) เป็น

หน่วยงานของหมอคริสเตียนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งก่อตั้งขึ้น ในปี 2004 เพื่อปลูกหมอบุ้ประภอบวิชาชีพทางการแพทย์ และผู้คนที่มีการศึกษาซึ่งไม่จริง ๆ ว่าพระเจ้า คือใคร หมอเหล่านี้เป็นพยานยืนยันถึงสิทธิอำนาจ ของพระคัมภีร์ด้วยจัดการประชุมประจำปีของหมอ คริสเตียนนานาชาติขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิถึญาณจิตกับ การแพทย์” และมีการนำเสนอกรณีการรักษาโรคนิ ดต่าง ๆ จำนวนมาก

เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (ซึ่งดร.แจ ร์ริก ลีเป็นผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการและ ดร.กิลเบิร์ต แซเป็นผู้อำนวยการ) มีสำนักงานใหญ่อยู่ ในเกาหลีใต้และมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศอีก 19 แห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงสำนักงานในสหรัฐอเมริกา รัสเซียบราซิล อิตาลี อิสราเอลและตะวันออกกลาง เคนยา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย สำนักงานเหล่านี้ กำลังทำพันธกิจของตนอย่างเอาใจใส่อย่างแท้จริง

เวลานี้สำนักงานสาขาในบัลแกเรียกำลังเตรียม ตัวสำหรับการประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 ในปี 2014 ผู้อำนวยการ ดร.ลียูคา ตันเซวาและคณะ

กรรมการจัดงานกำลังเสาะหาเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ และ มองหาสถานที่ที่มีความพร้อมสำหรับการจัดประชุม

สำนักงานสาขาอินเดีย (ภายใต้การอำนวยการ ของดร.พอล ฟอนราจี) ได้เผยแพร่ความรึกขงองค์ พระผู้เป็นเจ้าผ่านการจัดค่ายตรวจสอบสุขภาพฟรี คนเหล่านี้ ได้จัดพิมพ์นิตยสารข่าว WCDN INDIA ในเว็บไซต์ นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2013 เป็นต้นมาเพื่อส่งเสริม วิถึญาณของความเป็นหนึ่งเดียว คนเหล่านี้ยังประสาน งานและติดต่อสัมพันธ์กับหมอในประเทศเพื่อนบ้าน ของตน (เช่น ศรีลังกา มาเลเซีย ปากีสถาน และคูไบ เป็นต้น) ด้วยเช่นกัน คนเหล่านี้จัดสัมมนาในพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองนิวคัลลี เคอราลา ทมิฬนาฑู และเมืองชริช การสัมมนาอีกครั้งหนึ่งจะจัดขึ้นในเมืองปูดักเชอร์รี่ใน เดือนตุลาคม 2013

สำนักงานสาขาเคนยา (ภายใต้การอำนวยการ ของดร.ชิปโปราห์ ภูมิ) จัดประชุมอยู่เป็นประจำ คน เหล่านี้อธิษฐานและอดอาหารหนึ่งวันทุกสัปดาห์เพื่อ ดวงวิญญาณจำนวนมากจะพบและมีประสบการณ์กับ

พระเจ้าผ่านทางพันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียน ทั่วโลก คนเหล่านี้กำลังวางแผนที่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่และ จัดการประชุมในพื้นที่ของตนขึ้นในเดือนเมษายน 2014 เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของหมอคริสเตียนใน อัฟริกา

นอกจากนั้น สำนักงานสาขาแห่งอื่น ๆ ต่างก็มี ส่วนร่วมในพันธกิจของ WCDN อย่างกระตือรือร้น ด้วยความภาคภูมิใจในสมรรถภาพของตนที่จะขยาย แผนดินของพระเจ้าด้วยการจัดประชุม การสัมมนา การประชุมอธิษฐาน และการสามัคคีอยู่เป็นประจำ

ยิ่งโลกมีดรามามากขึ้นเพียงใด ความสว่างก็ยังมี อำนาจมากขึ้นเท่านั้น ทุกวันนี้ความบาปและความชั่วมีอยู่อย่างค้ำคั่งและผู้เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ กำลังชักนำผู้คนให้หลงงันโดยวิถึสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างไม่รู้ตัว พระเจ้าพระผู้สร้างผู้ทรงพระชนมอยู่ ทรงกำลังนำผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนไปสู่หนทางแห่ง ความรอดโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่อยู่เหนือจิต นนาการและพันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN)

# ความรักที่สมบูรณ์



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่าง ๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป... ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด” (1 โครินธ์ 13:8-13)

เมื่อท่านไปสวรรค์ ถ้าท่านสามารถนำสิ่งไปได้ ท่านอยากนำสิ่งใดไปด้วย เรามีสิ่งใดที่ควรค่าที่จะนำไปด้วย

ในสวรรค์คนที่ท่านจะเดินเล่นเป็นทองคำบริสุทธิ์ นอกจากนั้นพระเจ้าทรงเข้าใจจิตใจของบุตรที่รักของพระองค์และทรงจัดเตรียมงานในสวรรค์ให้กับเขาซึ่งทำด้วยทองคำและเพชรนิลจินดาที่มีค่าซึ่งไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องนำทองคำหรือเพชรนิลจินดาไปด้วยเมื่อท่านไปสวรรค์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องนำไปด้วยจากโลกนี้เพื่อจะแบ่งปันความรักกับพระเจ้า สิ่งนั้นคือความรักฝ่ายวิญญาณที่ถูกเพาะบ่มไว้ในจิตใจของเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้

### 1. ความรักที่มีค่าตลอดไปแม้กระทั่งในสวรรค์

1 โครินธ์ 13:8-10 กล่าวว่า “ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่าง ๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป เพราะที่รากฐานก็รู้แต่ส่วนหนึ่ง และที่รากพยากรณ์นั้นก็พยากรณ์แต่ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้ว ความบกพร่องนั้นก็สูญไป” การพยากรณ์ ภาษาต่าง ๆ และความรู้ล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าฝ่ายวิญญาณ แต่ทำไม่สิ่งเหล่านี้จึงจะสูญไปในสวรรค์

สวรรค์เป็นมิติฝ่ายวิญญาณและเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบ แม้เรากล่าวคำพยากรณ์ในโลกนี้ แต่สิ่งนี้จะแตกต่างจากความเข้าใจสิ่งสารพัดในแผ่นดินสวรรค์ในอนาคตอย่างสิ้นเชิง เราจะเขาพระทัยของพระเจ้าและขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนในสวรรค์ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องการการพยากรณ์อีกต่อไป

ภาษาต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราสื่อสารกับผู้คนทีุ่ดภาษาอื่น ๆ ในโลกนี้ เราจะไม่มีความยากลำบากหลายอย่างในการสื่อสารกับเขา แต่ในสวรรค์มีเพียงภาษาเดียวเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาษาใจคนอื่น เนื่องจาก

จิตใจที่คิดงมงายจะถูกถ่ายทอดออกไปตามสภาพที่เป็น ดังนั้นเราจึงไม่มีความเข้าใจผิดหรืออคติ

ความรู้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราอาศัยอยู่ในโลกนี้ เราจะเรียนรู้พระคำของพระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร เราเรียนรู้วิธีการที่จะได้รับความรอดและเรียนรู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่สิ่งนี้เป็นเพียงความรู้ที่ช่วยให้เราไปสวรรค์และเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความรู้เท่านั้น

เหมือนที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าการพยากรณ์ ภาษาต่าง ๆ และความรู้เป็นสิ่งจำเป็นชั่วคราวบนโลกนี้เพื่อจะพาไปสู่สวรรค์แม้เราจะเป็นผู้ที่ฝ่ายวิญญาณก็ตาม ด้วยเหตุนี้ การรู้จักถ้อยคำแห่งความจริงและเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเพาะบ่มความรักเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า เราจะไปสู่แผ่นดินสวรรค์และอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขตลอดไปได้ก็ต่อเมื่อเราเขาสุนัขหัวใจของเราอย่างขยันหมั่นเพียรและบรรลุถึงความรักแล้วเท่านั้น

### 2. ความรักที่พระเจ้าสัมผัสอย่างสมบูรณ์ในสวรรค์

1 โครินธ์ 13:11 กล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ไครครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย”

ในสวรรค์ไม่มีความมืด ความวิตก หรือความกังวล ที่นั่นมีแต่ความดีและความรักเท่านั้น ดังนั้นเราจึงสามารถสำแดงความรักของเราได้อย่างสมบูรณ์ในสวรรค์ โลกวัตถุกับโลกวิญญาณแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในโลกนี้แต่ละคนพูด เขาใจ และคิดแตกต่างกันตามขนาดแห่งความเชื่อ

ใน 1 ยอห์นบทที่ 2 พระคัมภีร์เปรียบเทียบความเชื่อในแต่ละระดับกับความเชื่อของ “ลูก” “ลูกทั้งหลาย” “คนหนุ่ม” และ “บิดา” ตามลำดับ ผู้คนที่อยู่ในระดับของ “ลูก” ในความเชื่อจะเป็นเหมือน “ลูกทั้งหลาย” ในฝ่ายวิญญาณ นอกจากนั้นความเข้าใจของคนเหล่านี้จะเป็นเหมือนความเข้าใจของเด็ก ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างลึกซึ้งและเขามีกำลังเล็กน้อยที่จะประพฤติตามพระคำ แต่เมื่อเขาเป็น “คนหนุ่ม” และ “บิดา” ระดับของการสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าจะแตกต่างออกไป คนเหล่านี้จะมีความสามารถมากขึ้นที่จะประพฤติตามพระคำของพระเจ้าและเขาจะสามารถเอาชนะการต่อสู้กับพลังของความมืด

แต่แม้เราจะมีความเชื่อของบิดาบนโลกนี้เราก็สามารถพูดว่าเรายังคงเป็นเหมือนลูกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เราขลุ่บนแผ่นดินสวรรค์ สาเหตุก็เพราะว่าเรามีข้อจำกัดทางกายภาพในโลกนี้ ซึ่งเราเชื่อและหวังเกี่ยวกับสวรรค์มากเท่าใดในขณะที่อยู่ในโลกนี้ เราก็จะรู้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นว่าสวรรค์คงงามเพียงใด แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าสวรรค์คงงามและรุ่งเรืองมากเพียงใดอย่างครบถ้วน เมื่อเราไปถึงสวรรค์เราจะรู้จักมิติฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ไพศาลและลึกซึ้งอย่างไรซึ่งจำกัดและเราเข้าใจหลักการของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณ

ชีวิตของเรานบนโลกนี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวสำหรับชีวิตในสวรรค์นิรันดร์ โลกนี้จะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะโลกนี้เป็นเหมือนเงาเมื่อเทียบกับแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์ ชีวิตนี้เป็นเหมือนเงาและเป็นเพียงสิ่งที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นจินตนาการถึงโลกนิรันดร์ แต่ชีวิตนี้ไม่ใช่สิ่งนิรันดร์ หลังจากชีวิตที่เป็นเหมือนเงาของโลกนี้ผ่านพ้นไป ตัวคนที่แท้จริงของเงาจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

ดังนั้น 1 โครินธ์ 13:12 จึงกล่าวว่า “เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะ ได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดียวกับเขาพระเจ้าแต่ส่วนหนึ่ง แต่เวลานั้นเขาพระเจ้าจะรู้งเชิงเหมือนได้รู้จักเขาพระเจ้าแล้วด้วย”

เมื่ออัครทูตเปาโลเขียนพระคัมภีร์บทที่เกี่ยวกับความรักฝ่ายวิญญาณบทนี้ ขณะนั้นเป็นเวลาเมื่อประมาณ 2 พันปีที่แล้ว กระจกในสมัยนั้นไม่ชัดเหมือนกระจกในปัจจุบันเพราะกระจกในเวลานั้นทำมาจากแผ่นเงิน แผ่นทองเหลืองหรือโลหะขัดเงาและโลหะขัดเงาจะสะท้อนแสงสว่างและภาพลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ เมื่ออาณาจักรนิรันดร์ซึ่งได้แก่โลกที่สมบูรณ์แบบปรากฏขึ้นในภายหลัง เราจะสัมผัสถึงแผ่นดินสวรรค์ได้โดยตรงในแผ่นดินสวรรค์ เราจะ

เห็นรายละเอียดทุกอย่างของแผ่นดินสวรรค์อย่างชัดเจนและสัมผัสกับแผ่นดินสวรรค์ได้โดยตรง ดังนั้นความมีชีวิตชีวาของที่นี่จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เราจะสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และความน่าเกรงขามของพระเจ้าอย่างชัดเจน พระองค์คือความงดงามที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยถ้อยคำ

### 3. ในบรรดาความเชื่อ ความหวัง และความรัก สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรัก

ความเชื่อและความหวังมีคุณค่าอย่างมากต่อการเพิ่มความเชื่อของเรา เราจะได้รับความรอดและไปสู่สวรรค์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อเท่านั้น เราสามารถเป็นบุตรของพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อเท่านั้น และถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะมีความหวังโดยธรรมชาติ ด้วยความหวังนี้เราสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์ เราสามารถรับการชำระให้บริสุทธิ์ และเราสามารถทำงานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอย่างดียิ่งขึ้น

เหมือนที่อธิบายไปแล้วว่าความเชื่อและความหวังเป็นสิ่งที่เราต้องมีความจำเป็นที่จะไปถึงแผ่นดินสวรรค์ แต่ทำไม่ 1 โครินธ์ 13:13 จึงกล่าวว่า “ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด”

ประการแรก ความเชื่อและความหวังเป็นสิ่งจำเป็นในขณะที่เรากำลังรับ “การเตรียมมนุษย์” บนโลกนี้เท่านั้น สิ่งเดียวที่ดำรงอยู่ในสวรรค์ในสามสิ่งนี้มีเพียงความรักฝ่ายวิญญาณเท่านั้น

ถ้าท่านมีความเชื่อที่แท้จริงและรักพระเจ้า ความหวังของท่านเกี่ยวกับสวรรค์จะยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปและตามขนาดของการเติบโตของความเชื่อของท่าน ท่านจะคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อวันเวลาผ่านไป

ผู้คนที่มีความหวังเกี่ยวกับสวรรค์จะไม่พูดว่า “นี่มันมากเกินไป ผมกำลังตกทุกข์ได้ยาก” แม้ในยามที่ข้าพเจ้ากำลังเดินอยู่บนถนนที่แคบและขรุขระบนโลกนี้ คนเหล่านี้จะไม่หันเหไปว่ามาจะอยู่ในการทดลองใดก็ตาม แต่เมื่อท่านไปถึงเป้าหมายสุดท้าย (ซึ่งได้แก่สวรรค์) ท่านก็ไม่ต้องการความเชื่อเพื่อจะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและความหวังอีกต่อไป ในสวรรค์จะมีเพียงความรักเท่านั้น เพราะเหตุนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวว่าความรักยิ่งใหญ่ที่สุด

ประการที่สอง ท่านสามารถเป็นเจ้าของสวรรค์ได้ด้วยความเชื่อ แต่ท่านไม่สามารถเข้าไปสู่ที่อยู่อาศัยที่งดงามที่สุดในสวรรค์ (ซึ่งได้แก่นครเยรูซาเล็มใหม่) ได้ถ้าท่านไม่มีความรัก

ซึ่งเราประพฤติด้วยความเชื่อและความหวังมากเท่าใดเราก็สามารถเข้าไปสู่ที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์มากเท่านั้น เราจะได้รับความเชื่อฝ่ายวิญญาณตามขนาดของการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า การกำจัดความบาปทิ้งไป และการมีจิตใจที่งดงามของเรา พระเจ้าจะทรงตัดสินว่าเราจะได้เข้าไปสู่ในเมืองบรมสุขเกษม อาณาจักรที่หนึ่ง อาณาจักรที่สอง อาณาจักรที่สามของสวรรค์ หรือนครเยรูซาเล็มใหม่ตามขนาดแห่งความเชื่อของเรา

แต่พระเจ้าจะทรงมอบนครเยรูซาเล็มใหม่ให้กับบุตรของพระองค์ผู้ที่มีความรักที่สมบูรณ์แบบด้วยความเชื่อ ความรักที่สมบูรณ์แบบคือกอนผลึกของความรัก เพื่อให้มีลักษณะเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาศัยอยู่ในนครเยรูซาเล็มใหม่ เราต้องเดินตามรอยพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า หนทางของพระองค์คือความรัก เราจะสามารถเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรักนี้แล้วเท่านั้นควยการที่เราเพาะบ่มผลึกเงาของพระวิญญาณและลักษณะของผู้นับสุเอาไว้ในจิตใจของเรา

ดังนั้น เมื่อเรามีความเชื่อเราก็สามารถไปสู่สวรรค์และเมื่อเรามีความหวังเราก็สามารถกำจัดความบาปทิ้งไป ความเชื่อและความหวังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอน แต่เราสามารถเข้าไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่ได้เมื่อเรามีความรักที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น เพราะเหตุนี้พระคัมภีร์จึงกล่าวว่าความรักยิ่งใหญ่ที่สุด

พี่น้องชายหญิงที่รัก... ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเป็นผู้เชื่อที่ได้รับพระพรซึ่งเป็นผู้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยการมีความรักฝ่ายวิญญาณตามที่บันทึกไว้ใน 1 โครินธ์บทที่ 13

## พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่ • เราเชื่อว่าบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์ • เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา • เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ใถ้ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา • เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงสิ้นพระชนม์
- การเสด็จกลับมา • เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

## หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์ และไม่มีข้อผิดพลาด
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ใถ้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
  - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจประกาศถึงความเชื่อของคณคาถา “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต อมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”  
 “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยความอ่อนแอจึงให้รางวัลหลายองค์ได้ไม่ทรงโปรดให้มีทานกลางมนุษย์ทั่วได้ทำ”

# “ความยุติธรรม” “ความเมตตา” และ “ความสัตย์ซื่อ”

**ถาม:** ในมัดทิว 23:23 พระเยซูทรงตำหนิอย่างรุนแรงว่า “วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าถวายนับชู้กับหญิงของสละระแห่น ยีหราบและขมึน ส่วนข้อสำคัญแห่งพระราชบัญญัติ คือการพิพากษา ความเมตตาและความซื่อซื่อได้ละเว้นเสีย สิ่งเหล่านั้นพวกเจ้าควรได้กระทำอยู่แล้ว แต่สิ่งอื่นนั้นไม่ควรละเว้นด้วย” ในสมัยของพระเยซู ผู้นำศาสนาของยิวรักษาพระบัญญัติอย่างเคร่งครัด แต่คนเหล่านั้นก็ถูกพระเยซูทรงตำหนิ อะไรคือความหมายของคำว่าความยุติธรรม ความเมตตา และความสัตย์ซื่อ

**ตอบ:** พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีไม่เพียงแต่รักษาพระบัญญัติ แต่คนเหล่านั้นยังรักษาธรรมเนียมของพวกผู้ใหญ่อย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน คนเหล่านั้นยังศึกษาพระบัญญัติและสั่งสอนผู้คนด้วยเช่นกัน คนเหล่านั้นรักษาพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดมากแม้แต่ในเรื่องของสิบลดเขาก็ยังนับทั้งใบและรากของผักเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยซ้ำไป อย่างไรก็ตาม คนเหล่านั้นต้องการที่จะอวดอ้างว่าตนเองรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นอย่างดีแทนที่เขาจะรักษาพระบัญญัติด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า คนเหล่านั้นศึกษาพระบัญญัติเพื่อรักษาตัวอักษรของพระบัญญัติ แต่เขาละทิ้งความยุติธรรม ความเมตตา และความสัตย์ซื่อซึ่งเป็นจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานของพระบัญญัติ

ในมัดทิว 23 พระเยซูทรงตำหนิพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีอย่างรุนแรงถึงเจ็ดครั้ง พระองค์ตรัสแก่กระทั่งคำว่า “วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด” พระเยซูทรงชี้ให้เห็นอย่างเปิดเผยว่าความโลภ ความสุรุ่ยสุร่าย และความชั่วร้ายซ่อนอยู่ในความหน้าซื่อใจคดของเขาและทรงตำหนิเขาสำหรับสิ่งนั้น พระองค์ทรงเปรียบเทียบคนเหล่านี้กับ “คนตาบอดที่นำทางคนตาบอด” หรือ “ซาตุนูราย” หรือ “อูโมงค์ฝั่งศพที่ฉาบด้วยปูนขาว” พระองค์ทรงตวาดว่าคนเหล่านั้นด้วยพระทัยของพระเจ้าและทรงเรียกร้องให้เขากลับใจ อย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่กลับใจ แต่ตรงกันข้ามเขากลับต่อสู้กับพระเยซูซึ่งทำให้เขาลงไปสู่หนทางแห่งความพินาศเพราะเขาไม่เข้าใจพระทัยของพระเจ้าในการประทานพระบัญญัติให้กับเขา

## ความยุติธรรม – “การทำตามสิ่งที่ถูกต้อง”

ในโลกนี้มีมาตรฐานของการวินิจฉัยระหว่างการทำถูกและการทำผิดอยู่มากมาย เช่น หลักศีลธรรมหรือมาตรฐานทางสังคม บางคนเลือกบางที่ถูกต้องตามมาตรฐานเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม บุตรของพระเจ้าจะเลือกหนทางที่ถูกต้องตามพระบัญญัติของพระเจ้า และมาตรฐานความยุติธรรม สาเหตุที่เพราะว่าบางครั้งมาตรฐานของโลกนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้า

พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์เป็นคนที่ชอบธรรมมากในภายนอกตามมาตรฐานของธรรมบัญญัติ ในการกระทำของคนเหล่านี้เขารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเข้มงวด แต่ภายในเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาจะได้รับการยอมรับและความเคารพจากผู้คนอย่างไร เขาเป็นคนที่หน้าซื่อใจคดเพราะเขาพยายามที่จะเป็นคนชอบธรรมในภายนอกต่อหน้ามนุษย์เท่านั้น

กล่าวคือ จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความอธรรม นอกจากนั้น เมื่อเขาอดอาหาร คนเหล่านี้จะทำหน้าตาให้เหย้าแห่งเพื่อให้อื่นรู้ ถ้ามองจากภายนอก คนเหล่านี้ดูเหมือนกำลังใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า อธิษฐาน และอดอาหาร แต่ในจิตใจของเขาคนเหล่านี้ไม่มีความชอบธรรมซึ่งได้แก่ความปรารถนาที่จะทำตามสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ

ผู้คนที่ทำตามความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าจะมีการประพฤติที่เหมือนกันไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมใดก็ตาม ไม่ว่าคนอื่นจะมองเห็นเขาหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งสูงหรือไม่ก็ตาม หรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยต่อเขาหรือไม่ก็ตามในวันข้างหน้า เขาจะทำตามสิ่งที่ถูกต้องตามพระคำเท่านั้น สาเหตุที่เพราะว่าเขาคิดถึงพระเจ้าอยู่เสมอและไม่หมิ่นมนุษย์ ดังนั้นเขาจึงสามารถประพฤติด้วยจิตใจที่ชอบธรรมในทุกสถานการณ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

## ความเมตตา – “ความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่”

ในข้อหมบทที่ 8 พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีนำผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีคนหนึ่งมาหาพระเยซูขออน 8:4-5 กล่าวว่า “พระอาจารย์ข้าพเจ้า หญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ ในพระราชบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้”

การเอาหินขว้างเธอเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระบัญญัติของพระคัมภีร์เดิม แต่ในจิตใจของเขามีเพียงเล่ห์เหลี่ยมที่จะทดสอบพระเยซูและการกล่าวประณามเพื่อลงโทษเธอ คนเหล่านั้นไม่มีร่องรอยของความเมตตาหรือความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปอยู่เสมอแต่คิดเสีย

พระเยซูทรงสลัดพระทัยที่พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ไม่มีความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นนั้น พระเจ้าทรงต้องการช่วยดวงวิญญาณทุกคนไว้รอด ถ้าเรามีร่องรอยแห่งความรักของพระเจ้าที่เพียงเล็กน้อยเราก็มีความเมตตาต่อดวงวิญญาณเหล่านั้นเช่นกัน ยากอบ 2:13 กล่าวว่า “ความเมตตาขมก่อก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีมากกว่าการพิพากษา” ถัดจากธรรมบัญญัติคนบาปต้องตาย แต่พระเจ้าของเราทรงยกโทษให้กับเราด้วยการสละพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พระองค์ทรงสำแดงความรักและความเมตตาที่อยู่เหนือความยุติธรรมต่อเรา

ถ้าเราเพาะบมความเมตตาไว้ในจิตใจของเราอย่างสมบูรณ์เราก็จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและเราจะสำแดงความดีกับเพื่อนบ้านของเราเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เราจะทำหน้าที่พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในชีวิตของเรา ให้ความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์ออกไป

## ความสัตย์ซื่อ – “ความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า”

ฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลย เพราะว่าคุณที่จะมาหาพระเจ้า ได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ขยันหมั่นเพียรแสวงหาพระองค์” ในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า อันดับแรกเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ เราต้องเชื่อเช่นกันว่าพระเจ้าทรงไถ่รางวัลกับเราเมื่อเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์

พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์คิดว่าเขาเชื่อในพระเจ้า แต่เขาไม่เชื่ออย่างแท้จริง เขารักษาพระบัญญัติแต่เขารักษาแค่เปลือกนอกเพื่อรับการยอมรับจากคนอื่นเท่านั้น กล่าวคือ เขาไม่ได้ยอมรับนับถือพระเจ้าผู้ทรงสำรวจส่วนลึกแห่งจิตใจของเขา ถ้าเขาเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงจากจิตใจของเขา คนเหล่านั้นคงเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงไถ่รางวัลกับการทำดีและเขาจะประพฤติตามความชอบธรรมด้วยความหวัง

พระเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้คนที่มีแสวงหาแผ่นดินสวรรค์ด้วยใจร้อนรนมีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์ (มัดทิว 11:12) เมื่อเราเรียนรู้พระคำของพระเจ้าและอธิษฐาน เราต้องมองไปที่พระเจ้าองค์นี้และเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงไถ่รางวัลแก่เรา จากนั้นเราจะสามารถกำจัดความบาปทิ้งไปและทำงานอย่างสัตย์ซื่อด้วยใจยินดี สาเหตุที่เพราะว่าเรารู้ว่าที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์ของเรากำลังถูกเตรียมเอาไว้และเรากำลังสำสมรางวัล ไม้มากขึ้น

เมื่อเรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยความเชื่อและความยินดีนี้เราก็สามารถได้รับพระพรทั้งในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายและดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรซึ่งจะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรา

# พระเจ้าแห่งความรักเสด็จมากระตอบของผมนและประทานความสุขสำราญที่แท้จริงให้กับผม

ตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยในปี 1998 ผมสอบเข้ารับราชการหลายต่อหลายครั้งแต่ผมสอบตก นอกจากนั้น ผมยังมีหนี้สินก้อนใหญ่เนื่องจากเงินกู้สำหรับบัตรเครดิต ดังนั้นผมจึงทำงานในเหมืองแร่เพื่อจ่ายหนี้คืน แต่ก็ไม่เพียงพอ ผมคิดจะขายไตของผมเพื่อไถหนี้คืน ผมรู้สึกแย่มากจนผมพยายามฆ่าตัวตายถึงสามครั้ง

ในที่สุดผมก็ย้ายไปอยู่ในสลัมของกรุงโซลเพราะผมประสบกับปัญหาทางศาสนาเศรษฐกิจอย่างหนักในปี 2002 เวลานั้นผมอายุ 29 ปี ผมไม่มีงานทำ ด้บของผมเริ่มแยกลงเนื่องจาก การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และความเครียดอย่างรุนแรงที่เกิดจากความยากจน ผมถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินอยู่บ่อยครั้ง ชีวิตของผมในถิ่นสลัมเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดเช่นกัน

แต่จุดเปลี่ยนที่อัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของผมในปี 2006 ผมพบกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตของผมและสมัครเขาเป็นสมาชิกคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2006 ผ่านทางมัคคาธิกาซุนก ปาร์ค คำเทศนาที่เทศน์โดย ดร. แจร์อ็อก ลี ในช่วงการนมัสการเป็นความจริงมากและการปรากฏตัวของท่านเป็นที่ประทับใจผมมาก ผมยังไม่สามารถลืมช่วงเวลานั้นเลยแม้กระทั่งเวลานี้

ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา เมื่อผมกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากการนมัสการวันอาทิตย์ ทันใดนั้นความรักของพระเจ้าก็เข้ามาในจิตใจของผมและจิตใจของผมก็เปี่ยมล้นไปด้วยความรัก น้ำตาไหลนองออกมาจากตาทั้งสองข้างของผม ผมสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรอคอยผมแม่ผมจะเป็นคนบาปหนาที่สุดที่หลงเงินไปในโลก เวลานั้นผม



มีคณายกียี ซอย (คริสตจักรเขต 1-5 เกาหลีใต้)

รู้สึกทรมานในใจและกลับใจจากความผิดในอดีตของผม ผมดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการร้องไห้หลังน้ำตาอยู่เป็นเวลานาน

จากนั้นผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับกลุ่มอธิษฐานคาเนียลที่จัดขึ้นทุกคืนในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณพลุ่งออกมาจากจิตใจของผม นอกจากนั้นผมยังได้งานที่มั่นคงในบริษัทออกแบบเครื่องมือนับดับเพลิงเช่นกัน ในเดือนเมษายน 2007 ผมแต่งงานกับมัคคาธิกาซุนก ปาร์คที่ผมรัก เราเริ่มต้นชีวิตแต่งงานของเราในกระตอบขนาด 16.5 ตารางเมตรที่ซุกงูมไปด้วยหนู แต่เรามีความหวังเกี่ยวกับสวรรค์ ดังนั้นเราจึงสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและขยันหมั่นเพียร

ด้วยพระคุณของพระเจ้าผมเริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานขายประกันในเดือนมกราคม 2009 จากเวลานั้นเป็นต้นมาผมพยายามที่จะอยู่อย่างสงบกับเพื่อนร่วมงานของผมด้วยจิตใจที่ว่า “จงเดินต่อไปในเส้นทางที่ถูกตอง จงทำงานอย่างสัตย์ซื่อ” ผมชื่นชมกับการถวายเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าด้วยเช่นกัน จากนั้นพระเจ้าทรงอวยพรผมให้เข้าสู่การทำสัญญาอย่างราบรื่น หลังจากที่ผมเห็นครุฑเดินทางมาเยี่ยมบ้านของผมและสงรอยยิ้มอันอบอุ่น พระพรอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นกับผมและจากนั้นเราก็คสามารถย้ายเขาไปอยู่ในบ้านที่หลังใหญ่กว่าและดีกว่า

ในคริสตจักรผมทำหน้าที่เป็นผู้นำเซลล์ผู้นำในเขตคริสตจักรของผม ผู้นำกลุ่มย่อยในพื้นที่กลุ่มนุรุษเขต 2-1 และผู้อำนวยการด้านการเงินในแผนกรวิวารศึกษาของเด็ก ผมแบ่งปันคำพยานกับผู้คนที่กำลังประสบปัญหาและตกอยู่ในความสิ้นหวังและผมหนุนใจคนเหล่านั้น ผมเผยแพรความรักของพระเจ้าผู้เสด็จมาหาผมในฐานะความสว่างและทรงประทานความสุขให้กับผม

มัคคาธิกาปาร์คภรรยาของผมดูแลวงวิญญาณในฐานะผู้นำกลุ่มย่อยเช่นกันและเธอก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในฐานะสมาชิกของคณะนักร้อง “เฟิร์ล” ของคณะกรรมการพันธกิจศิลปะเช่นกัน ยุคเยี่ยมลูกชายของผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลมันมินและเติบโตแข็งแรงและฉลาดมากขึ้น ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงนำเอาชีวิตของผมออกมาจากขานสลัมและอวยพรผมทั้งในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย

## “คริสตจักรมันมินสิงคโปร์กำลังท่วมท้นไปด้วยการทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจ”



มิชชันนารี วอง ปิง ปิง (คริสตจักรมันมินสิงคโปร์)



มิชชันนารี วอง ปิง ปิง และสมาชิกคริสตจักรของเธอ

ฉันเคยทำงานเป็นผู้ผลิตรายการ ในองค์กรผู้ประกาศข่าวประเสริฐ (เอฟ.อี.บี.ซี.) สิงคโปร์ในปี 2007 คุณแม่สามีน้องฉัน (ศิษยาภิบาลมารีย์ หลิว) มอบหนังสือของ ดร. แจร์อ็อก ลี เรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ให้กับฉัน ฉันได้รับการสัมผัสอย่างลึกซึ้งจากหนังสือเล่มนี้ ไม่นานหลังจากนั้นฉันอ่านบันทึกคำพยานของท่านเรื่อง “สิมรชีวิตนิรันดรก่อนความตาย” “สาส์นจากกางเขน” “สวรรค์ 1-2” และ “นรก” ซึ่งเป็นหนังสือตัวแทนของท่านจบด้วยเช่นกัน ฉันจัดรายการวิทยุของฉันบนพื้นฐานของหนังสือเหล่านี้เพื่อฉันจะสามารถเผยแพร่วรรณคดีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฉันเริ่มมีใจปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะนำดวงวิญญาณมาสู่ความรอดมากยิ่งขึ้น ในที่สุดฉันก็สมัครเป็นมิชชันนารีของมันมินและเปิดคริสตจักรสาขาของมันมิน เราจัดการนมัสการเปิดคริสตจักรในเดือนกันยายน 2012 เราถวายการนมัสการของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและอธิษฐานในการประชุมของกลุ่มคาเนียลทุกคืนผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีของโทรทัศน์ (www.gcnv.org) สมาชิกของคริสตจักรของฉันเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณจากการฟังคำเทศนาแห่งชีวิตของ ดร. ลี การเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านชีวิตท่าน และการรับเอาคำอธิษฐานของท่าน เรามีประสบการณ์กับการฟื้นฟู

คุณคาโรลีน กวนวัย 23 ปีมีประสบการณ์กับการรักษาโรคผ่านการใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจที่โรลิตีโดยอธิษฐานเจมมาไว (อ้างอิงถึงกิจการ 19:11-12) ก่อนการอธิษฐาน ส่วนหายของกระดูกสันหลังของเธอเอียงไปด้านหนึ่ง สิ่งนี้ทำให้เธอมีอาการปวดอย่างรุนแรงเมื่อเธอนั่งนิ่งเพียงครู่เดียว แต่โดยคำอธิษฐานกระดูกสันหลังของเธอได้ยืดตรงและอาการปวดก็หายไป ท่าทางของเธอดีขึ้นเช่นกัน คุณเมย์ คอรวัย 39 ปีได้คืนดีกับเพื่อนร่วมงานของเธอซึ่งไม่อยู่กับเธอมาก่อนหน้านั้น คุณยูกีวัย 42 ปีเริ่มยกโทษให้กับเพื่อนของเธอและกลายเป็นเพื่อนสนิทกับ

คนเหล่านั้นหลังจากอ่านหนังสือเรื่อง “นรก” ของ ดร. ลี เดวิด ฮิว เวง เอ็นวัย 4 ขวบกำลังป่วยหนักด้วยอาการติดเชื้อในท่อน้ำดีและภาวะติดเชื้อในเม็ดเลือดอย่างรุนแรง แต่เขาได้รับการรักษาให้หายจากอาการดังกล่าวโดยคำอธิษฐานของ ดร. ลี ที่ยูเหนือสถานที่และกาลเวลา กรณีของเขาถูกนำเสนอออกหน้าจอจำนวนมากในการประชุมทางการแพทย์คริสเตียนครั้งที่ 10 ของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) ซึ่งจัดขึ้นในเม็กซิโกในเดือนมิถุนายน 2013 ฮาลูฮา

สมาชิกของคริสตจักรมันมินสิงคโปร์เข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนของมันมินในเดือนสิงหาคม 2013 ด้วยใจปรารถนาหลังจากที่เขาได้ย่นวาระสี่ขวบมาในครั้งนี้นี้ สมาชิกที่เข้าร่วมมีทั้งสิ้น 20 คน เป็นสัญชาติสิงคโปร์ 10 คน สัญชาติมาเลเซีย 9 คน และสัญชาติจีน 1 คน ในวันแรกของการเขาค่าย ผมพบว่าที่ท่าจะมีกระจายตัวหายไปและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็หยุดลงด้วยคำอธิษฐานของ ดร. แจร์อ็อก ลี เราสามารถมองเห็นดวงดาวมากมายในท้องฟ้าที่สว่างสดใสเหนือศีรษะของเรา การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ทำให้สมาชิกคริสตจักรของฉันเติบโตขึ้นในความเชื่อ ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงอนุญาตให้เรามีประสบการณ์กับความรักและฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ของพระองค์

### จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org-->English-->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย  
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลริช

Thai

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เซียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net